



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น ๖ อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๓ ๕๐๓๐ , ๐ ๕๓๘๘ ๔๒๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๔๒๑๓
Website: www.natnorth.org E-mail : nat-nd@hotmail.com

ที่ สพน. ๐๔๙/๒๕๖๗

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เรียนเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
วาระ ๒๕๖๘ -๒๕๗๐

เรียน สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในเขตภาคเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มและรายละเอียดการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือวาระ ๒๕๖๘ -๒๕๗๐

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล มีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมพลังของสมาชิก การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาวิชาชีพและให้บริการแก่สังคมอย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งการร่วมมือประสานงานร่วมกับสมาคมวิชาชีพอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและสังคมร่วมกัน ผลสำเร็จในการดำเนินงานของสมาคมฯ นั้น นอกจากความร่วมมือจากสมาชิกแล้ว คณะกรรมการอำนวยการจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะช่วยกำหนดนโยบายและบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก วิชาชีพ และสังคม ตามข้อบังคับของสมาคม คณะกรรมการอำนวยการทั้งหมด มีจำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๗ คน อุปนายกผู้แทนเขตต่างๆจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ๔ คน และมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสมาคมฯ จำนวน ๑๔ คน โดยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน และกรรมการผู้ที่พ้นวาระแล้วสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับคณะกรรมการอำนวยการปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกในเขตภาคเหนือ จำนวน ๑๔ คน เพื่อที่จะได้ร่วมกันบริหารงานของสมาคมฯอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกคนต่อไป

ในการนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และอยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการวาระ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯดูแลสมาชิกในเขตภาคเหนือ และพัฒนาองค์กรวิชาชีพให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป โดยส่งชื่อและข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ ไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ หรือส่งไฟล์เอกสารไปที่ E-mail: nat-nd@hotmail.com หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ <https://bit.ly/votenatnorth> ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อสมาคมฯ จะได้รวบรวมรายชื่อและดำเนินการเสนอให้สมาชิกเลือกตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสมัครรับเลือกตั้งด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง



แบบฟอร์มสมัครรับเลือกตั้ง
(สำหรับสมัครด้วยตัวเอง และส่งไปรษณีย์)

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.ปิ่นนเรศ กาศอดม)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง



เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการ



แบบฟอร์มสมัครรับเลือกตั้งออนไลน์